

# ควรจะแก้ไขสถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ อย่างไร ?

ข้อบทความข้างต้นนี้ คือประเด็นหรือหัวข้อการอภิปราย ประจำเดือนสิงหาคม ณ หอประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้อภิปรายล้วนมีหน้าที่การงานอยู่ในจังหวัดปัตตานี คือ นายชาญ พันธุ์ เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายนิเล็ก สไลมาน อดีตสมาชิกสภาจังหวัด นายเจริญ รัตนอุดม บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้ นายอับดุลเราะห์มาน จะปะกือตา ใต้ครูโรงเรียนอิสลามวิทยา และนายปรโมทย์ กระมุท ผู้ดำเนินการอภิปราย ด้วยการอภิปรายดำเนินเป็นเวลานาน และหน้ากระดาษจำกัดจึงขอสรุปประเด็นสำคัญของผู้อภิปรายแต่ละท่าน ตามลำดับดังนี้

**นายปรโมทย์** เพื่อเป็นการปูพื้นให้ผู้ฟังทราบความเป็นมาของสถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ ผมขอเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พูดก่อนครับ

**นายชาญ** ก่อนอื่นผมขอเรียนว่า 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ แก่งจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ประชาชนทั้ง 3 จังหวัดรวมทั้งสิ้นประมาณเกือบ 1 ล้านคน ในจำนวนนี้มีชาวไทยมุสลิม 75-80 เปอร์เซ็นต์ การปกครองจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ และผู้บริหารต้องมีความเข้าใจชนบทรวมเนียมประเพณี ทั้งสังคมจิตวิทยาของบุคคลที่จะไปปกครองคนในท้องถิ่นนั้น ๆ

ทำไม 3 จังหวัดภาคใต้มีเรื่องยุ่งยาก ผมคิดว่าท่านคงทราบจากประวัติศาสตร์มาแล้วว่า ความไม่สงบในภูมิภาคดังกล่าวนี้ มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นราชธานี ตลอดจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้เนื่องจากพวกเราเข้าใจว่าผู้ที่เสียอำนาจ หรือผู้ถูกลดอำนาจต้องการฟื้นฟูอำนาจกลับคืนมาอีก ทำให้สถานการณ์

ยุ่งยากมากขึ้น คือเริ่มตั้งแต่ปี 2504 ได้มีผู้ก่อความวุ่นวายอย่างเห็นได้ชัด ก็มีขบวนการเกิดขึ้น ซึ่งเราเรียกว่า ขบวนการแบ่งแยกดินแดน

ก่อนหน้านั้น ก็มีผู้ปกครองเมืองแข็งเมืองเป็นลำดับมา แต่เมื่อปี 2504 มีการสืบทราบว่ามี การแบ่งแยกดินแดน เราก็มีการป้องกันและปราบปราม คือทั้งบดบอบและปราบปรามเรื่อยมา จนกระทั่งถ้าปราบแรงขึ้นก็สงบไปพักหนึ่ง ถ้าอ่อนลงก็เกิดขึ้นมาอีก เหตุการณ์มีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง เมื่อประมาณปี 2513 ซึ่งจัดว่าอยู่ในขั้นรุนแรงมาก แต่ในปี 2514-2515 ก็เบาบางลง จากนั้นในปีกลายนี้เอง เหตุการณ์ก็หนักขึ้นอีกหวังว่าทุกท่านคงทราบก็ กระทั่งจนถึงปัจจุบันนี้

**นายปรโมทย์** ผมขอเรียนถามคุณเจริญ ในฐานะนักหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีส่วนรับทราบสถานการณ์พอสมควร และต้องการทราบทัศนคติว่า ควรแก้สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ได้อย่างไร

นายเจริญ ก่อนที่จะแก้ไขสถานการณ์ เราควรรู้เรื่อง  
ที่มา และที่เกิดขึ้นแล้ว ตลอดจนถึงเรื่องจะดำเนินการ  
ต่อไป จากการที่ผมไปอบรมคอมมิวนิสต์ที่  
กรุงเทพฯ ทำให้ผมมีความรู้ว่า พรรคคอมมิวนิสต์  
รอบประเทศไทยมีทั้งสิ้น 4 พรรค คือ 1 พรรค  
คอมมิวนิสต์จีน 2 พรรคคอมมิวนิสต์มลายา 3 พรรค  
คอมมิวนิสต์ลาว และ 4 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม  
ทั้ง 4 พรรคนี้ ต่างสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ประ  
เทศไทยทุกวิถีทาง เช่น ให้อาศัยอาศัย จัดศึกษาอบรม  
อำนวยความสะดวก เป็นต้นว่า เดินทางไปปักกิ่ง  
ซานฮวย ตลอดจนถึงแทรกแซงท้องถิ่นทั่วประเทศไทย

โดยเฉพาะ 3 จังหวัดภาคใต้มีพรรคคอมมิวนิสต์  
มลายา ดำเนินการมาไม่น้อยกว่าปี 2500 การปฏิบัติ  
การของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา ในประเทศไทยนั้น  
ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ เมื่อ 14 ปีมาแล้ว  
ปรากฏว่าหน่วยกำลังกองโจรคอมมิวนิสต์ 500 คน  
หนีมาจากชายแดนมาเลเซีย เพราะคอนั้นมาเลเซีย  
ได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน ส่วนมากเป็นชาวจีนรุ่นใหม่  
มีหัวรุนแรง รัฐบาลไทยได้กวาดล้างเสมอมา สำหรับการ  
โฆษณาชวนเชื่อขององค์การร้ายคอมมิวนิสต์ ได้  
ถือโอกาสเอาการล้มรัฐบาลมาเลเซีย เป็นเป้าสำคัญ  
ระยะหลังต่อมาองค์การดังกล่าว และพรรคคอมมิ  
วนิสต์ในประเทศไทยได้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น จึง  
ปรากฏว่าองค์การคอมมิวนิสต์มลายา ได้โฆษณาใส่  
ร้ายรัฐบาลไทย รวมทั้งยุยงไทยมุสลิมแปรพักตร์จาก  
รัฐบาลให้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์

ยิ่งกว่านั้นฝ่ายปราบปรามของผสมไทยมาเลเซีย  
พยายามปราบปราม ก็ได้รับการต่อต้านตลอดมา ตัว

อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น พรรคคอมมิวนิสต์มลายา  
ได้ส่งสมาชิกเข้ามาโฆษณาชวนเชื่อให้กับชาวจีน อ่า  
เภอเบตง และชาวไทยมุสลิมที่อำเภอบันนังสตา ท่าน  
จะเห็นได้เด่นชัดว่าองค์การคอมมิวนิสต์มลายา พยายาม  
ดำเนินการสนับสนุนยุยงราษฎร 3 จังหวัดภาคใต้  
ให้ปลดแอกทั้ง ๆ ที่ไม่มีแอกจะปลด นอกจากยุยง  
แล้วยังจัดหาอาวุธ และหาผู้ฝึกอาวุธให้ประกอบการร้าย  
เช่นฐานปฏิบัติการคอมมิวนิสต์กองพลที่ 12 อำเภอ  
บันนังสตา มีผู้รับฝึกแบบกองโจรนับร้อยนับพันคน  
ฉะนั้นที่เราเรียกว่าโจรแบ่งแยกดินแดน ไม่ใช่เรียก  
กันเล่น ๆ ไม่ใช่สร้างสถานการณ์ขึ้น แต่มีพยาน  
หลักฐาน และของกลางที่ยึดได้มากมาย

หลักฐานดังกล่าวมุ่งจะทำลายประเทศไทย ทำลาย  
ความเข้าใจอันดีกัน ระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิม  
หรือไทยมุสลิมกับรัฐบาลไทย เพื่อของผสมคนหนึ่ง  
เป็นไทยมุสลิมเคยปรารภกับผมบ่อย ๆ ว่า ทำไมพวก  
เขาจึงมีผู้สงสัยว่าแบ่งแยกดินแดน ผมบอกเขาไม่ใช่  
เขา หรือไม่ใช่พี่น้องไทยมุสลิมทั้งหมด รัฐบาลไทย  
รู้ว่าพี่น้องไทยมุสลิมเป็นผู้บริสุทธิ์ เว้นแต่บุคคล  
ส่วนน้อยที่หลงผิด บัดนี้รัฐบาลได้ให้ผู้หลงผิดเข้ามา  
บดขยี้ จะได้ลดหย่อนโทษกันไป และเวลานี้รัฐบาล  
ได้ร่างกฎหมายอภัยโทษ ต่อผู้ทำความผิดบางประเภท  
อยู่แล้ว

เรื่องที่ผมเป็นห่วงอย่างยิ่ง คือ ความไม่เข้าใจ  
ระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิม เกี่ยวกับสถานการณ์  
ดังกล่าว คือไทยพุทธบางคนเหมาเอาว่าขึ้นชื่อว่าไทย  
มุสลิมแล้วต้องแบ่งแยกดินแดน ส่วนไทยมุสลิมก็ไม่  
รู้เรื่องราวว่าได้มีการเมืองจากนอกประเทศแทรกแซง

เลยก็ว่าตนเองไม่ผิด ถูกใส่ร้ายป้ายสีก็ไม่พอใจกับ  
ข่าวจากวงการสังคมนี้อะไรหรือข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ ฉะนั้น  
เพื่อไม่ให้เกิดการแตกแยกสามัคคี ระหว่างพี่น้องร่วม  
ชาติ ควรให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้รับรู้ข้อเท็จจริงทั้งกันได้  
กล่าวแล้ว คือไทยพุทธเข้าใจว่าควรแยกดินแดนมีจริง  
แต่เกิดจากบุคคลไม่กี่คน ฝ่ายไทยมุสลิมก็ยอมรับด้วย  
ว่าต่างชาติเขาเล่นไม่ซื่อ อาศัยบ้านเราเป็นฐานปฏิบัติ  
การทางการเมือง

ตามที่ผมได้กล่าวมานี้ เป็นกระบวนการแบ่ง  
แยกดินแดน แต่ภายหลังมีกระบวนการใหม่ เชื่อมโยง  
กับองค์การคอมมิวนิสต์ องค์การนี้คือองค์การแบ่งแยก  
และหลอกลวงประชาชนโดยเอาศาสนาบังหน้า พวกนี้  
มีจำนวนมากที่ปิดสวนยาง บอกว่าจะเอาเงินไปซื้อ  
อาวุธล้มล้างรัฐบาล ชาวบ้านกลัวอิทธิพลและกลัวตาย  
ก็ให้เงินเป็นธรรมดา จากนั้นพวกกระบวนการเหล่านี้  
นำเงินไปซื้อที่ดินแถวนครศรีธรรมราช กระบี่ หรือ  
กลันตัน นับว่า ต.บ.ม. คุณลองคิดว่าจะแบ่งแยก  
ดินแดนได้อย่างไร ในเมื่อนิสัยไทยพุทธและไทย  
มุสลิมหวงแหนบ้านเกิดเมืองนอนยิ่งนัก สำหรับทาง  
แก่ใจนั้น ผมคิดว่าทางราชการควรได้ปรึกษาหารือ  
กับบุคคลสำคัญในท้องถิ่น เช่น โต๊ะอิหม่าม โต๊ะ  
คอเต็บ ให้เป็นผู้เชื่อมโยงบอกกล่าวให้รัฐบาลทราบ  
และให้แก้ความเข้าใจผิดที่ว่า ไทยมุสลิมเป็นลูกเมียน  
น้อย ทำผิดนิดหน้อยก็โดนข้อหา หรือขึ้นบัญชีเป็นผู้  
ก่อการร้าย ควรที่ทางราชการระดับจังหวัดหรือระดับ  
ชาติ ประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจกันต้องแท้

นายปราโมทย์ เป็นที่ยอมรับว่า กระบวนการแบ่ง  
แยกดินแดนมีจริง คุณเจริญบอกว่ามีทั้ง  
กระบวนการจริงและกระบวนการปลอม  
คราวนี้ขอฟังทัศนะคุณเนเล็กครับ

นายเนเล็ก ผมได้ขอข่าวความเกี่ยวกับรัฐบาลชุดก่อนๆ  
ที่ได้ดำเนินการผิดพลาด เช่น สมัยจอมพล ป. พิบูล-  
สงคราม ท่านได้นำวัฒนธรรมเข้ามาใช้ อย่างลึกลับว่า  
วัฒนธรรมเป็นของดีเฉพาะจังหวัดนั้นๆ เมื่อ 20 ปี  
ก่อนโน้น ในปัตตานีอย่าว่าแต่รถแล่นเลย แมถันก็  
ยังไม่มี วัฒนธรรมเข้ามาทำไม เข้ามาทำลายจิตใจ  
ประชาชน เช่นบังคับให้สวมหมวก สวมกางเกง สวม  
รองเท้า ถ้าไม่ทำตามก็ถูกจับกุม อย่างพี่น้องไทย  
มุสลิมนำของมาขายที่ตลาดนัด มักจะนำของทุนหัว  
ด้วยความกลัวเอาหมวกครอบบนของอีกที ท่านเห็น  
ว่าเป็นของสวยไหมครับ

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อออกคำสั่งแล้วผู้รับไปปฏิบัติ  
ก็อีกเรื่องหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ปลัดอำเภอคนหนึ่ง  
ประชุมชาวบ้าน แล้วบอกว่าเมื่อคืนท่านนายโมฮัม-  
หมัดมาเข้าฝัน ให้พี่น้องไทยมุสลิมสวมหมวกสวมรอง  
เท้า นับว่าเป็นการที่ไม่สมควรกระทำอย่างยิ่ง เหมือน  
กับคนไทยที่พิษณุโลก หรือนครสวรรค์ มีปฏิกริยา  
ต่อฝรั่งคนหนึ่งขึ้นไปนั่งบนคอพระพุทธรูป ข้อถัก  
มา ผมขออ้างว่าเป็นเพราะวันที่ 14 ตุลาคม ที่พวก  
เราได้มานั่งฟังกันอย่างนี้ เราจะได้ยินคำว่าประชา-  
ธิปไตยแทนเป็นและตรง นี่แหละครับการบริหาร  
รัฐบาลที่แล้วมา เป็นการออกคำสั่งที่ไม่ได้ติดตามผล  
และไม่ได้ดูสภาพที่แท้จริงของประชาชนแต่ละจังหวัด  
เป็นการที่ฉันทจะทำอะไรก็ได้เมื่อฉันทอำนาจ แต่ผู้รับ

ไปปฏิบัติละครับจะหนักใจเพียงใด ผู้ใหญ่เบื้องบนรอรับแต่คำสั่งหรือรายงาน ถ้าเจอผู้บริหารที่รายงานก็ตีไป ถ้าเจอประเภทต้องการเบียดเบียนและขึ้นเงินเดือนก็จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

ผมมีความเห็นว่า จังหวัดที่มีเหตุการณ์รุนแรงรัฐบาลควรตัดงบประมาณให้น้อยลง ถือว่าทำงานบกพร่องที่ไม่เข้าถึงประชาชนนี้ถ้าผมจำได้ไม่ผิด สังเกตให้ถือว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะมีเกิดปลายปีงบประมาณพอดี ถ้าเป็นอย่างนี้ประชาชนก็น่าสงสัยว่าได้รับความเดือดร้อน เรื่องการแบ่งแยกดินแดนผมยอมรับว่ามีแน่ครับ เมื่อมีเรื่องวุ่นวาย การห้ามหากินเดือดร้อนประชาชนจะเป็นอย่างไร ข้าราชการก็ห่วงแต่ข้าราชการ มีการปรับปรุงเงินเดือน มีเงินช่วยเหลือโน้นช่วยเหลือนี้ แต่เงินทุกบาททุกสตางค์ปรากฏว่าพ่อค้าเอาไปกินหมด แต่ประชาชนละครับใครช่วยเหลือ มีรายไคว้นละ 20 บาท ก็ 20 บาทอยู่เท่านั้นเอง แต่ของแพงขึ้นทุกวัน จะให้อยู่ให้สงบสุขได้อย่างไรกัน

**นายปราโมทย์** คุณนี่เล็กได้พูดการบริหารที่แล้วมาทำให้เกิดปัญหา และมีการเสนอให้แก้ โดยมองไปที่ผลงานของข้าราชการเป็นเกณฑ์ อันคับคั่งไปคุณ อับดุลเราะห์มาน จะปรึกษาในฐานะโต๊ะครู ผู้ใกล้ชิดชาวบ้านผู้หนึ่ง ท่านมีความคิดที่จะแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง

**นายอับดุลเราะห์มาน** มนุษย์เราทุกวันนี้ถ้าทำงานแล้ว

มีความต้องการ 1 ใน 3 อย่าง คือ บางคนต้องการชื่อเสียง บางคนต้องการเงินทอง บางคนต้องการให้ประเทศชาติเจริญ ตามหลักศาสนานี้ต้องการประโยชน์ส่วนรวมเป็นประการสำคัญ เราจะทำอย่างไรให้เลิกความคิดเรื่องส่วนตัว เรื่องชื่อเสียงเงินทอง ถ้าคิดแต่ส่วนตัว หรือชื่อเสียงเงินทองแล้ว ก็ไม่เป็นประชาธิปไตย อีกประการหนึ่งตามหลักศาสนาอิสลามนั้น ผู้อยู่ในระดับสูงทุกฝ่าย เช่น ผู้นำต่าง ๆ ต้องจำกัดอายุไม่น้อย 40 ปี เพราะบุคคลวัยนี้มีความคิดรอบคอบ ประการสุดท้ายเราควรให้เสรีภาพแก่ผู้นับถือศาสนาทุกศาสนาด้วย เพราะแต่ละศาสนาล้วนสอนให้คนทำดีทั้งนั้น

**นายปราโมทย์** คราวนี้มาถึงรอบที่จะเน้นถึงการแก้ปัญหาการฉ้อโกง ผมขอเรียนถามผู้ว่าราชการจังหวัด ในทัศนะของฝ่ายปกครอง

**นายชาญ** การที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวมากกว่า ก่อนอื่นผมเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารจังหวัดปัตตานี ขอยอมรับความบกพร่อง หรือความไม่สมบูรณ์แบบ ผมมีความเห็นว่ากระบวนการทั้ง 2 คือกระบวนการคอมมิวนิสต์ และกระบวนการโจรแบ่งแยกดินแดนใน 3 จังหวัดภาคใต้ ร่วมประสานงานเป็นอันเดียวกันหรือเปล่านั้นยังสืบได้ไม่แน่นอน แต่ผมเป็นห่วงกระบวนการแบ่งแยกดินแดน มากกว่ากระบวนการคอมมิวนิสต์ เพราะกระบวนการคอมมิวนิสต์ ผมคิดว่าทั่วประเทศไทยเป็นไปไต่ยากที่สุด

เนื่องจากชนบรรมนิยมประเพณีของเรา ให้ความสำคัญอยู่กับศาสนา และพระมหากษัตริย์โดยไม่มีวันเสื่อมคลาย

ปัญหาความไม่เข้าใจและไม่สงบเรียบร้อย ผมสรุปได้ 2 ประการ ประการแรกตรงกับที่คุณเล็กพูดคือทางราชการทำอะไรไม่เป็นไล่เป็นพาย ไม่มีหลักการที่แน่นอน เปลี่ยนไปตามสภาพการณ์หรือตามอารมณ์ สมัยหนึ่งทำอย่างนั้นอีกสมัยหนึ่งทำอย่างนี้ ทำให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจ ประการที่สองเนื่องจากทางราชการ ไม่ได้วางแนวทางบริหารเฉพาะ 3 จังหวัดนี้ คือเราไม่มีแผนบริหารที่แน่นอน เรามีแต่ผู้ซึ่งเสนอหลายอย่างต่างพัน บางท่านผ่านม 17-6 วัน หรือ 5-6 เดือน ก็บอกว่าข้าพเจ้ารัฐมนตรีมีความต้องการของ 3 จังหวัดนี้ดี เมื่อนำไปเสนอทางราชการเบื้องต้นก็อาจเช็กฟังไม่ได้ เชื้อผู้ปกครองที่อยู่ใกล้ชิดอย่างนายอำเภอหรือผู้บังคับกอง ตำรวจประจำอำเภอ นับว่าเป็นผู้ใกล้ชิดกว่าข้าราชการระดับจังหวัดเสียอีกเมื่อมาถึงจุดแก้ไข

ก่อนอื่นผมขอเรียนทางวิภาควิทยาที่ผมเล่าเรียนมาทางก้านทหารนั้น ในวิทยาลัยชั้นสูงจะแบ่งออกเป็น 1 การเมืองหรือการปกครอง 2 การเศรษฐกิจ 3 การสังคมและจิตวิทยา 4 การทหารและการปราบปราม เราถือว่าข้อ 1-2-3-4 มีความสำคัญลดหลั่นตามลำดับถือตามคำแล้วจะเห็นว่า การปราบปรามไว้หลังสุด ฉะนั้นผมขอเรียนว่าการแก้ไขสถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ ต้องมีแผนที่แน่นอนจากรัฐบาล แผนที่ควรจะมีอยู่ได้บ้าง แต่หลักการใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง ผมขอยกตัวอย่างเรื่องการเมืองและการปกครอง สมมุติว่าเราจะเอาข้าราชการมาเข้าไทยมุสลิมในท้องถิ่น ถ้าเรามีเป้าหมายว่า จะส่งคนไทยมุสลิมหรือมิใช่ไทยมุสลิม แต่เป็นชาว 3 จังหวัดภาคใต้โดยกำเนิด ที่มี

การศึกษาดี และสำเร็จชั้นสูงพอสมควร มาเป็นนักบริหาร เราก็ควรวางแผนไว้เพื่อที่จะเขาไปปกครองท้องถิ่นด้วยกัน ประการที่ 2 ทางเศรษฐกิจก็อย่างคุณเล็กพูด เราทำโลเลเลยคนกลางเอาไปกินหมด ผมคิดว่าเขื่อนแม่น้ำปัตตานี ควรได้เงินกู้มาสร้างให้เหมือน ๆ กับภาคอีสาน ผมเองพยายามเรียนผู้ใหญ่อยู่เรื่อย ๆ ถ้าเราหวังงบประมาณแผ่นดิน บิลละ 20 ล้าน คง 20 ปีจึงสำเร็จ ประการที่ 3 การสังคมจิตวิทยา นี้ก็รวมไปถึงชนบรรมนิยมประเพณี การทุนบำรุงศาสนา อย่างเช่นโต๊ะครูจะปะกี่ยาพูดถึงการให้เสรีภาพศาสนา ประการที่ 4 ก็มาถึงการปราบปราม เราเห็นไม่พินทุบ เพราะมีผู้ร้ายอาชัฟก็มี ผู้ร้ายควมรอกก็มี เราจำเป็นต้องปราบจะทอดทิ้งไม่ได้ ทั้งหมดสรุปได้ว่าควรตั้งคณะกรรมการชุดถาวรที่รัฐจริง มาวางแผนดำเนินการจะเอาภายใน 3 ปีหรือ 5 ปีแล้วแต่ตกลง ผมคิดว่ายังไม่สาย แต่ถ้าล่าช้าไปเมื่อไร ก็จะมีผลเสียที่เขามั่นนั้น

**นายปราโมทย์** โยนแง่การแก้ปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ควรมาในรูปของการบำรุงก่อน ถึงจะปราบปรามเป็นอันดับสุดท้าย ผมขอเรียนถามคุณเล็กว่า มีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

**นายนิเล็ก** ผมเห็นว่าวิธีทั้ง 2 อย่าง ควรควบคู่กันไป ผมขอแทรกสักนิดที่ว่า นอกจากการปราบปรามแล้วควรเป็นการปรับปรุงด้วยครับ สำหรับการเมืองปราบปรามนั้น ก็ยังมีจุดอ่อนก็เหมือนกับชั้วงโลกก็แค่นั้นเดียวเป็นปัญหาอย่างหนึ่งคือเปาะสุ เขาก็ใคร ตั้งใจอย่างไร ก็เพราะพวกเขาเองอุปโลกเขาขึ้นมา มีผู้หลั้กผู้ใหญ่หลายท่าน เอารถถังใหม่ ๆ จอดหน้าบ้าน แล้วเข้าไปหาเปาะสุ การทำเช่นนี้ชาวบ้านที่

ไม่รู้อะไรอีกหลายพันหลายแสน พวกนั้นก็ว่าเปาะสุ  
ใหญ่ แล้วเราจะไปโทษใครครับ ก็ต้องโทษรัฐบาล  
ที่ทำได้ไม่ดี

พูดถึงการส่งเสริมอาชีพประชาชนก็ได้ผลเท่า  
ที่ควร เช่น ส่งเสริมให้ปลูกกาแฟ ข้าวโพด เมื่อผลิต  
ออกมาแล้วรัฐบาลไม่ได้ดูแล จะเอามาขายที่ตลาด  
ก็ไม่ได้อีกต่างก็ ความรับผิดชอบอันนี้จะโยนไปที่  
ใครครับ สำหรับเรื่องที่ว่าโจรได้รับอาวุธมาจากไหน  
ผมเชื่อว่าพวกเขาทำอาวุธไม่เป็น แล้วใครเป็นคน  
ขายอาวุธ เมื่อไม่กี่วันจับได้ที่อำเภอยะหา ปรากฏ  
ว่าทหารเอกกระสุนปืนไปขาย นี่แหละคนของรัฐบาล  
ทำให้ประชาชนได้รับบาปเสมอมา เสมือนกับแดงโม  
และทุเรียน แดงโมกลงไปหาทุเรียนแดงโมก็พัง  
ทุเรียนกลงไปหาแดงโม แดงโมก็พัง ผมคิดว่าเราควร  
แยกประชาชนระหว่างคนดีและคนร้าย ถ้าไม่แยก  
ปราบ 10 ปี ก็ไม่หมดครับ

**นายปราโมทย์** การที่รัฐบาลใช้แม่ทัพมาปราบปราม  
ตามความเห็นของคุณเจริญ มีส่วน  
ดีหรือส่วนเสียอย่างไร

**นายเจริญ** ปัจจุบันการส่งแม่ทัพมาปราบปราม ผมว่า  
เป็นการถูกต้องแล้วครับ ทางราชการควรแยกประ  
ชาชนคนดีไว้ส่วนหนึ่ง แล้วจับผู้ร้ายยังให้หมด เมื่อ  
จับผู้ร้ายได้อย่าไปรบกวนบุตรภรรยาเขา แล้วประ  
ชาชนจะร่วมมืออย่างแท้จริง เฉพาะอย่างยิ่งประชา  
ชนที่ถูกข่มเหง บางคนกลัวผู้ร้าย บางคนกลัวตำรวจ  
ผู้ร้ายเดี๋ยวนี้หลายยี่ห้อ บางครั้งตำรวจไปตะเบ๊ะก็มี  
เพราะฉะนั้นการปราบปรามครั้งนี้ ขอให้ปราบปราม  
ด้วยความเฉียบขาด เมื่อเราเข้าไปเหย่รังแทน ทิว  
แดนบินออกไปแล้ว เราไปนอนที่ทุ่งกู่ไต่ที่ เวลานี้  
พวกผู้ร้ายไปรวมอยู่ที่ อ. สะบ้าย้อย ไม่น้อยกว่า 500  
คน ไปอยู่ที่กาเยื้องงอย ไม่น้อยกว่า 200 คน และ

ไปอยู่ฐานปฏิบัติการของ พ.ท. ราชิตโมอิน อ.บันนัง  
ตตา นักร้อยนับพัน ฉะนั้นต้องปราบปรามให้สิ้น  
ทุกราก

**นายปราโมทย์** ในการแยกคนดีคนชั่วนั้น โตะครุ  
อับดุลเราะห์มาน มีความเห็นอย่างไรบ้างครับ

**นายอับดุลเราะห์มาน** ผมขอยกตัวอย่างว่าคนไม่ดี  
จะตาย เรามีวิธีการจัดการ 2 ประการคือ เรารตหน้า  
ใส่ปุ๋ย เพื่อให้มันงอกงามต่อไป อีกวิธีหนึ่งใช้วิธีตัด  
ออกไปเสีย วิธีหลังนี้ทางศาสนาไม่สนับสนุน เพราะ  
นี่ถึงขั้นอ่อนของมันจะแตกหน่อต่อไป เราจึงใช้วิธี  
แรก คือ วิธีบำรุงให้งอกงาม

**นายปราโมทย์** สุดท้ายนี้ผมขอความคิดเห็น ของ  
ผู้ว่าฯ เป็นคนสุดท้ายครับ

**นายชาญ** ผมคิดว่าเราควรมีคนกลาง คล้ายกิสซิงเงอร์  
เจรจาระหว่างอาหรับกับอิสราเอล คนกลางดังกล่าวได้  
ทราบความต้องการของฝ่ายตรงกันข้าม และฝ่ายเรา  
เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ผมคิดว่า  
ปัญหาต่างๆ จะคลี่คลายยิ่งขึ้น

**นายปราโมทย์** ผมขอขอบคุณท่านผู้อภิปรายทุกท่าน  
ที่กรุณาเสนอทัศนะให้พวกเราได้เข้าใจและช่วย  
กรุณาตอบปัญหาผู้ฟังด้วย อย่างน้อยที่สุดทำให้  
เราทราบสาเหตุ และวิธีแก้ปัญหาสถานการณ์ 3  
จังหวัดภาคใต้ได้ชัดเจน เพราะท่านต่างคลุกคลี  
อยู่กับชาวบ้านโดยตรง □